
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง                                                     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 1                                                                     

วันอังคารที่   28   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3                                                                                  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่                  ชื่อ-สกุล             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา         โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา        โสวะ  
๒ นายบรรจง       หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง      หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์     ปลั่งกลาง เลขาสภา อบต. เชิดพงษ์    ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว          ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว         ภาวะกา  
๕ นายเสถียร       วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒             ขาด  
๖ นางนันทิยา      แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา     แพนไธสง  
7 นายบุญส่ง       ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง       ไลนอก  
8 นายบุญจันทร์   ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์   ประภาการ  
9 นายณรงค์       จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์       จรรยา  

๑0 นายถนอม       ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม       ยิ้มจอหอ              
๑1 นายวิชาญ       พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ       พรมสุภาพ  
๑2 นายสมัย         โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย         โนนสงคราม  
๑3 นายดาวเรือง    ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง    ทันมา  
๑4 นายกวี           นามโท ส.อบต.เขต ๘  กวี           นามโท  
๑5 นายสายเย็น     นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น     นามวงษา  
๑6 นางจีระพร      ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จีระพร      ประวันจะ  
๑7 นายชัยรัตน์      พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์      พาบุดดา  
18 นายถวิล          อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล          อุดมไชย  
19 นายณัฐพงศ์      ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์      ค าบุญยอ  
๒0 นางสุพิศ          แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ          แพนไธสง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่               ชื่อ-สกุล              ต าแหน่ง              ลายมือชื่อ      หมายเหตุ 

1 นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายก อบต. ขุนทอง ศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  
2 นางกัลยาณี       ค าธานี รองนายก อบต.ขุนทอง กัลยาณี       ค าธานี  
3 นายสุบัน          ค าหลง รองนายก อบต.ขุนทอง สุบัน          ค าหลง  
4 นายสมหมาย     สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย     สียางนอก  
5 นาวสาวพรทิพย์  จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์     จันทะดวง  

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.    
          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าวเปิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

-ไม่มี- 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                               การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
                               ประจ าปี พ.ศ.2563 ประจ าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
มติที่ประชุม                -รับรอง- 
                              การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
                              ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ประจ าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
มติที่ประชุม                -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
                             3.1พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
                             ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ(87)(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                              ว่าดว้ยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินและการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วน 
                              ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันโดยการอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน 
                              สะสม ครั้งนี้จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,799,000 บาท 
นางลัดดา  โสวะ           การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา อบต.        2563 ครั้งที่ 3 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,799,000 บาท ท่านนายกได้ 
                               ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี้จะให้ท่านนายกได้ชี้แจง 
                               รายละเอียดพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
                               ประจ าปี พ.ศ.2563 ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักด์ิ  
นายกอบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
รายงานทุนส ารองเงินสะสม 

ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 

ข้อ87 (2) 

     ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 14 เม.ย. 63 

  

14,893,905.89  

 
หัก โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 

  

  

1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 12 

(บ้านหนองหิน-บ้านหนองหว้าเอน) 
 
500,000.00  

 

  

2. โครงการขุดลอกสระประปา บ้านดอนคนทา ม.
3 (หลังโรงเรียน) 

 
485,000.00  

 

  

3. โครงการปรับปรุงระบบน  าประปา บ้านดอน
คนทา หมู่ 3 

 
490,000.00  

 

  

4. โครงกการขุดลอกสระน  า บ้านโสกงูเหลือม ม.4 
(สระกกขาม) 

 

320,000.00  

 

  

5. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเพียงไซย์ 
ม.5 

 
490,000.00  

 
 

  

                                                                                                                               
 

 
 

 /6.โครงการ... 
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6. โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก ม.7 
(สามแยกสวนนางทองเลื่อน-ดอนปู่ตา 

 
 
500,000.00  

  

7. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านโคกกลาง 
ม.8 

 

490,000.00  

 

  

8. โครงการปรับปรุงถนนดนิยกระดับลงหินคลุก ม.

10(นานายประยูร-ถนนลาดยาง) 
 
495,000.00  

 

  

9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.11(นา
นายบุญทัน-นานางทองม้วน) 

 
290,000.00  

 

  

10. โครงการปรับปปรุงลานอเนกประสงค์ ม.12 
(สระหนองหิน) 

 
380,000.00  

 
       

   4,440,000.00  

เงินทุนส ารองเงินสะสม คงเหลือ 
   

 10,453,905.89  

        งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
  

 46,643,760.00  

15%ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 (46,643,760x15/100) 

 
  6,996,564.00  

        ดังนั้น ส่วนที่เกิน15%ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   

(=10,453,905.89-6,996,564.00)   3,457,341.89  

              รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม(ครั้งที่ 3) 
                         สมยัสามัญที่ 2 ครั้งที ่1 วันที่ 28 เดือนเมษายน  ปีงบประมาณ 2563 

 

                             1.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 (สายข้าง 
                             โรงเรียนบ้านโคกสี - บ้านซุง) 
                             รายละเอียดโครงการ ท าการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียน 
                              บ้าน 
                              โคกสี - บ้านซุง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10  
                              เมตร  
                              หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
                              โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 480,000 บาท 
                              ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 1 หน้า 
                              7 
                             2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนาย 
                             ประมวล) 
                             รายละเอียดโครงการ ท าการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาย   
                               ประมวล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
                               มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย 
                                                                                                    
                                                                                                      /รายละเอียดโครงการ... 
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                               กวา่ 920 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้ง 
                              งบประมาณไว้ 455,000 บาท 
                               ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ล าดับที่ 1 หน้า 5 
                              3.โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายธีระ ภูศรีฤทธิ์ -       
                               บ้านนางเย็นจิตร) 
                             รายละเอียดโครงการ ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายธี 
                               ระ ภูศรีฤทธิ์ - บ้านนางเย็นจิตร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 
                               เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อม 
                               ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
                               จ านวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 
                               ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 3  
                                หน้า 8 
                              4.โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 (หลังวัด - หนองโพธิ์) 
                              รายละเอียดโครงการ ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัด – 
                               หนองโพธิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
                               หรอืมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง  
                               ๆ ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้ง 
                              งบประมาณไว้ 150,000 บาท 
                               ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 6 หน้า  
                                9 
                              5.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 (สายหลังคลอง 
                                โสกข้ีหนู (นานายบุญมี)) 

รายละเอียดโครงการ ท าการลงหินคลุกผิวจราจร (สายหลังคลองโสกข้ีหนู นานาย
บุญมี) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกรวมกันทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 234 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ
พร้อมบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้ง
งบประมาณไว้ 214,000 บาท 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ล าดับที่ 9 
หน้า 11 

                               รวมงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมในครั้งนี้จ านวน    
                               1,799,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
นางลัดดา  โสวะ            ขอขอบคุณท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาอบต.          ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสงสัย 
                                ตรงไหนรายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่สามารถอภิปรายได้พอสมควรขอเชิญ 
                                ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอสอบถามเป็นโครงการขอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านอภิปรายด้วย 
                                นะคะ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับเส้นเดิมบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 
                                รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะสมาชิอบต.ขุนทองหมู่ที่ 1 
 
                                                                                                         /นายแก้ว ภาวะกา… 
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นายแก้ว  ภาวะกา         ถูกต้องครับ ผมขอความเห็นใจชาวบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 ด้วยนะครับ ถนนเส้นนี้ 
ส.อบต.เขต.1               เปน็ถนนลาดยางซึ่งช ารุดทรุดโทรมมากผู้คนสัญจรไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านโคกสี 
                               หมูท่ี่ 2 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 ใช้สัญจรเป็นทางลัดที่ไม่เข้าเขตชุมชน ขอความ 
                               เหน็ใจด้วยครับ 
นางลัดดา  โสวะ            ต่อไปโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2  
ประธานสภาอบต.          รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะสมาชิกอบต.หมู่ 2 
นางนันทิยา แพนไธสง     ถูกต้องค่ะ ดิฉันขอความเห็นใจด้วยค่ะ ถนนเส้นนี้ต่ ามาก น้ าจะท่วมประจ าจึงขอ 
ส.อบต.เขต.2                ความเห็นใจชาวบ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ด้วยค่ะท่านสมาชิก 
นางลัดดา  โสวะ            ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4  
ประธานสภาอบต.          รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะสมาชิกอบต.หมู่ 4 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ถูกต้องครับ ผมขอสอบถามครับโครงการนี้ในแผนพัฒนาความยาว 300 กว่า 
ส.อบต.เขต.4               เมตรครับ แต่รายละเอียดโครงการยาว 230 เมตร ท าไมไม่ท าทั้ง 300 กว่าเมตร 
                                เลยครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์  ผมขอตอบนะครับ คืองบประมาณเรามีจ ากัดต้องแบ่งไปท าโครงการอ่ืนๆด้วยเพราะ 
นายกอบต.                   แต่ละหมู่บ้านมีความจ าเป็นเดือดร้อนทุกหมู่บ้านครับ 
นางลัดดา โสวะ              มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีต่อโครงการที่ 4 โครงการ 
ประธานสภาอบต.           ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสว่างรายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะสมาชิกหมู่9 
นางจีระพร ประวันจะ      ถูกต้องค่ะและต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณท่านนายกก่อนเลยนะคะ  
ส.อบต.เขต.9                และขอความเห็นใจชาวบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ด้วยค่ะ ถนนเส้นนี้เหลืออยู่ไม่มาก 
                                คอืได้เป็นถนนคสล.แล้วและเหลือความยาว 90 เมตร ขอความเห็นใจด้วยค่ะ 
นางลัดดา  โสวะ            ต่อไปโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคุลก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12  
ประธานสภาอบต.          รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่คะสมาชิกอบต.หมู่ 12 
นางสุพิศ แพนไธสง         รายละเอียดโครงการถูกต้องค่ะ ถนนเส้นนี้ได้ขอกับท่านนายกไว้นานแล้วมีความ 
ส.อบต.เขต.12              เดอืนร้อนมากค่ะ หน้าฝนถนนเส้นนี้จะเป็นโคลนตมสัญจรไปมาล าบากส่วนมาก 
                                จะเป็นชาวบ้านโคกสี โสกงูเหลือมที่มีนาอยู่แถวนี้ค่ะ ขอความเห็นใจด้วยค่ะ 
นางลัดดา โสวะ             มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาอบต.          ขอมติที่ประชุมโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหิน 
                                หมู่ที่ 12 งบประมาณ 214,000 บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคุลก 
                              บ้านหนองหิน หมู่ที่ 12 งบประมาณ 214,000 บาท 
 
 
                                                                                                           /มติที่ประชุม... 
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นางลัดดา  โสวะ            ขอมติโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 9 
ประธานสภาอบต.          งบประมาณ 150,000 บาท 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
                              บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 150,000 บาท 
นางลัดดา  โสวะ           ขอมติโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ 500,000 บาท 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
                              บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท 
นางลัดดา  โสวะ           ขอมติโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับเส้นเดิมบ้านโคกสี หมู่ที่ 2 
ประธานสภาอบต.          งบประมาณ 455,000 บาท 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อปรับปรุงถนนคสล.ทับเส้นเดิม 
                              บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 งบประมาณ 455,000 บาท 
นางลัดดา  โสวะ           ขอมติโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทับเส้นเดิมบ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 
ประธานสภาอบต.          งบประมาณ 480,000 บาท 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนคสล.ทับเส้นเดิม 
                              บ้านขุนทอง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 480,000 บาท 
 
                                                                                                       /นางลัดดา โสวะ... 
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นางลัดดา โสวะ            ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์นายกอบต.ขุนทองได้ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาอบต.         รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเป็นรายการใหม่ 2 รายการด้วยกัน 
                               ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ งบประมาณ 70,000 บาท 
                               2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนงบประมาณ 36,400 บาท ขอเชิญ 
                               ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผล 
                               ความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้ ขอเชิญค่ะ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
นายกอบต.                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                               ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ดังนี้ 
                               1.ส านักงานปลัด 
                               โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 70,000 บาท 
                               1.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน 
                               หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
                               1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
                               1) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ  
                               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จ านวน 
                              1 เครื่อง ๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 
                              - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
                              ส านกังานประมาณ ดังนี้ 
                              1)  เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม             
                              2)  เป็นการวัดแบบ Oscillometric            
                              3)  สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา            
                              4)  มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้    
                              5)  สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลิเมตรปรอท(mmHg)  
                              และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40 - 180 ครั้งต่อนาที   
                              เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน 
                              สาธารณสุข หน้า 15) 
                              โอนลด 
                              1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย  
                              การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
                              2,232,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 57) คงเหลือก่อนโอน 918,157 บาท ขอโอนลด 
                              ครั้งนี้ 18,150 บาท 
                              2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย 
                              ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,049,310 บาท (ค าชี้แจงหน้า 87) 
                              คงเหลือก่อนโอน 587,880 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 11,850 บาท 
                              3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 
                                                                                                              /งบด าเนินงาน... 
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                              งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 
                              เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
                              (อส.ปฟ.)กิจกรรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าองค์การบริหารส่วน 
                              ต าบลขุนทอง ตั้งไว้ 40,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 101) คงเหลือก่อนโอน 40,000  
                              บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 40,000 บาท 
                              เหตผุลความจ าเป็น เนื่องจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหาร  
                              สว่นต าบลขุนทองยังขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการให้บริการประชาชน อีกท้ัง 
                              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนคนทา ที่เปิดให้บริการคลินิกหมอครอบครัว 
                              “คลินิกหมอครอบครัวขุนด่าน” ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการตรวจ 
                              วินิจฉัยโรค ก็สามารถมายืมครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
                              ขุนทองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็น 
                              รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขต 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองและพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณ 
                              รายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
                              งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
                              2.ส านักงานปลัด 
                              โอนเพ่ิมเป็นรายการใหม่ จ านวน 36,400 บาท 
                              1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1  
                              รายการ ดังนี้ 
                              1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  
                              1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
                              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติด 
                              ผนัง(ระบบ Inverter)ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
                              36,400 บาท เป็นเงิน 36,400 บาท 
                              - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
                              ส านกังานประมาณ ดังนี้ 
                              -ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู  
                              -ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
                              -ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า 
                              เบอร์ 5 
                              -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และ 
                              หน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 
                             -มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
                             -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                              แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
                              สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
                              เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน 
                              ทั่วไป หน้า 261) 
                                                                                                                      /โอนลด... 
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                               โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวดค่า 
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ โครงการทบทวนแผนชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท (ค าชี้แจงหน้า 84) 
คงเหลือก่อนโอน 40,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 36,400 บาท 

                               เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้จัดท าห้องศูนย์  
                               อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
                               อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ 
                               ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                               ใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวกในการบริการ 
                               ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ทั้งนี้ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณ 
                               รายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
                               งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
นายบุยจันทร์ ประภาการ ผมขอสอบถามเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นอย่างไรครับ 
ส.อบต.เขต.4 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง   แบบแยกส่วนคือเหมือนที่ติดตั้งที่ห้องประชุมครับ 
ปลัดอบต.                    
น.ส.พรทิพย์ จันทะดวง   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นครุภัณฑ์ที่รับรองมาตรฐานครุภัณฑ์ของกอง 
นักวิเคราะห์ฯ มาตรฐานค่ะ โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณค่ะ 
นางลัดดา โสวะ            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
                               ที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
อัตโนมัติ แบบสอดแขน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 
70,000 บาท เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติด                       
ผนัง(ระบบ Inverter)ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
36,400 บาท เป็นเงิน 36,400 บาท 

 

3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกลุ่มCluster คงจ านวน 142 แห่ง(“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่ม Cluster คง”) 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ             ท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบข้อตกลง 
ประธานสภาอบต.          ความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปผลิตไฟฟ้า 
                                ตามประกาศรับซื้อขยะชุมชนระหว่าง อบต.เมืองคง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                ในกลุ่ม Cluster คง จ านวน 142 แห่ง ขอเชิญท่านเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ได้ชี้แจงให้ 
                                ประชุมได้รับทราบ  
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง   ตามที่ผู้บริหารได้เสนอขอความเห็นชอบข้อตงลงในการน าขยะจากชุมชนของเรา 
ปลัดอบต.                   ไปขายที่ อบต.คง โดยมีการร่วมกลุ่มกัน 142 แห่ง โดย อบต.คง ขอมติที่ประชุม 
                               สภาอบต.ขุนทองเราด้วยครับ รายละเอียด วัตถุประสงค์ผมก็ไม่ค่อยทราบราย 
                               ละเอียดมากครับ 
นางลัดดา โสวะ            ขอน าเรียนที่ประชุมสภาอบต.ขุนทองค่ะว่า อบต.คง และกลุ่มจ านวน 142 แห่ง 
ประธานสภาอบต.         ท าข้อตกลงเพ่ือที่จะน าขยะไปขายเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยขอมติที่ประชุมสภาอบต. 
                               ขุนทองเราด้วย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ผมดีใจครับ ที่มีการบริหารขยะเก็บขยะอีกครั้ง แต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะมีการบริหาร 
ส.อบต.เขต.4               ขยะเก็บขยะอีกครั้งตอนนี้ถังขยะไม่รู้ว่าทิ้งกันไปหรือยัง ผมไม่เห็นอยู่หน้าบ้านของ 
                               ชาวบ้านเลยครับ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง    ผมขอตอบนะครับว่า ผมยังไม่รู้เลยว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เทศบาลเมือง 
ปลัดอบต.                   บวัใหญ่ เรียกประชุมร่วมกับมหาลัยต่างๆไปดูงานยังไม่ส าเร็จเป็นโครงการเลย อบต. 
                               เมอืงคงไม่เคยเรียก อบต.ขุนทองร่วมประชุมแต่ต้องการขอความร่วมมือในข้อตกลง 
                               และมติที่ประชุมสภา อบต.ขุนทองเราด้วย แต่โครงการดีครับ ถังขยะเป็นทรัพย์สิน 
                               ของหลวงไม่สามารถน าไปทิ้งหรือเผาท าลายได้นะครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ผมว่าในอนาคตถ้าโครงการนี้ส าเร็จบรรลุเผื่อเขาต้องการขยะมากๆ ก็อาจจะมีการ 
นายกอบต.                  เก็บขยะอีกครั้งครับ ไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเกิดข้ึนหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องขอมติที่ 
                               ประชุมสภาก่อนครับ 
นายถวิล อุดมไชย          ตามที่เราเคยได้ไปประชุมที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่โครงการนี้ถึงไหนแล้วครับ 
ส.อบต.เขต.10 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีปัญหา 2 อบต. คือ อบต.บัวใหญ่ และอบต.กุดจอก มีปัญหา 
นายกอบต.                  ประท้วงโครงการนี้ครับ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ เรื่องถังขยะในเมื่อเราไม่รู้ว่าจะมีการจัดเก็บเหมือนเดิมผมไม่เห็นถังขยะอยู่หน้าบ้าน 
ส.อบต.เขต.4                ของชาวบ้านผมเลยว่าถังขยะไม่มีหรือเขาท้ิงโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านครับ 
นางลัดดา โสวะ             ดิฉันขอน าเรียนเรื่องถังขยะนะคะ ถังขยะเป็นของหลวงของอบต.ไม่สามารถท าลาย 
ประธานสภาอบต.          หรอืเอาไปทิ้งได้นะคะ ถ้ามีการเก็บขยะอีกหรือในตอนนี้ถังขยะก็น่าจะเป็นที่รองรับ 

ขยะของชาวบ้านอยู่นะคะ ส าหรับในเรื่องเข้าร่วมข้อตกลงนี้ดิฉันเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทองของเรามีธนาคารขยะเพ่ือเป็นกองทุนฌาปนกิจส าหรับ
ประชาชนในเขตต าบลขุนทอง มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลอยู่แล้ว จึงไม่สามารถน าขยะ
เหล่านี้ไปร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคงได้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
อีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบบันทึกข้อตกลง(MOU)  
 
 

/ความร่วมมือ... 
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ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มCluster คงจ านวน 142 แห่ง(“องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง”) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ - เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 16 เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติไม่เห็นชอบบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มCluster คงจ านวน 142 แห่ง
(“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง”) 

นางลัดดา โสวะ             ส าหรับขยะที่จะเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ดิฉันเห็นว่ามีขยะ 
ประธานสภาอบต.          อันตรายและถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะท่ีไม่สามารถท าลายได้เอง มีสมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
คง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มCluster คงจ านวน 142 แห่ง(“องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง”) เฉพาะขยะอันตราย และถุงพลาสติกที่
ไม่สามารถท าลายเองได้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  - เสียง 
   ขาด  1 เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ นางลัดดา  โสวะ, นายบรรจง  หงษ์พรม 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลง
(MOU) ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
คง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มCluster คงจ านวน 142 แห่ง(“องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง”) เฉพาะขยะอันตราย และถุงพลาสติกที่
ไม่สามารถท าลายเองได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอ่ืน ๆ 
นางลัดดา โสวะ            ก่อนอื่นต้องขอบคุณสมาชิกอบต.ขุนทองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเวรยามกับผู้น าหมู่บ้าน 
ประธานสภาอบต.         และอสม.ในการร่วมตรวจจุดตรวจเฝ้าระวังโรคCovid-19 ในช่วง 20.00-24.00น. 
                               ขอขอบคุณมาก ๆ โดยเฉพาะนายณัฐพงศ์ ค าบุญยอ ส.อบต.เขต.11 และท่านถวิล 
                               อุดมไชย ส.อบต.เขต.10 ที่ได้เข้าร่วมเวรยามทุกวันและได้รายงานสถานการณ์ทุก
วัน 
                               และขอขอบคุณท่านศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกอบต.ขุนทองที่ได้เห็นความส าคัญ 
                               และได้ดูแลชาวบ้านทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดีโดยน าสเปรย์แอลกอฮอล์แจกทุกหลังคา 
                               เรือนและแจกหน้ากากอนามัยทุกคนในต าบลขุนทองค่ะ ขอบคุณแทนชาวบ้านด้วย 

/นายศุกฤษณพงศ์... 



 
 

-12- 
 

นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ ผมได้แจกสเปรย์แอลกอฮอล์เบื้องต้นทุกหลังคาเรือนและยังไม่ได้แจกวัดเพราะบรรจุ 
นายกอบต.                  ไม่ทันนะครับแต่ต่อไปผมจะแจกวัดด้วยครับ และถ้ามีการใช้หมดผมจะเอาถังบรรจุ 
                                แอลกอฮอล์ไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต.นะครับและถ้าหมดสามารถไปบรรจุเอา 
                                เพ่ิมได้นะครับแต่เอาขวดเดิมไปเติมเอา 
นายบุญจันทร์ ประภาการ ตามท่ีผมได้ข่าวมาท่านนายกได้อุดหนุนงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านในการเข้าเวรยาม 
ส.อบต.เขต.4                ช่วงนี้ 8,000 บาท ให้ใช้อย่างไรบ้างระเบียบในการอุดหนุนเงิน 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ โครงการนี้เป็นโครงการท่านนายอ าเภอคือสนองนโยบายท่านนายอ าเภอ นายอ าเภอ 
นายกอบต.                   ให้อบต.ขุนทองก าหนดให้มีงบประมาณในการอุดหนุนหมู่บ้านในการเข้าเวรยามจุด 
                                 ตรวจด่านชุมชนจาก Covid-19 เป็นจ านวน 8,000 บาท ในเวลา 45 วัน พอได้ 
                                 ซื้อน้ ากาแฟ มาม่า ขนม ฯลฯ ให้คนที่เข้าเวรจิตอาสาเข้าเวรยามได้ดื่มกินครับ 
นายบุญจันทร์ ประภาการ  ผู้ใหญ่บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 ได้เอาเงิน 8,000 บาท ที่อบต.ขุนทองอุดหนุนไป 
ส.อบต.เขต.4                 ใช้ในการสาธารณประโยชน์ในการไปปลูกผักท่ีวัดครับไปซื้อให้ชาวบ้านกิน ผิดวัตถ ุ
                                 ประสงค์ไหมครับ 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์   ในการใช้เงินอุดหนุน 8,000 บาทเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการเข้าเวรยามรณรงค์ 
นายกอบต.                    ป้องกันเรื่องโรค Covid-19 ค่าใช้จ่ายในการเข้าเวรยามการท าความสะอาดต่างๆ 
                                 สามารถใช้ได้ครับ 
นายณรงค์ จรรยา            ผมขอสอบถามและขอเสนอครับ บ้านโสกงูเหลือม หมู่ที่ 4 มีปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ส.อบต.เขต.4                 จ านวน 2 หลังด้วยกันต้องต่อพ่วงจากบ้านใกล้เคียงขอให้ไปด าเนินการให้ด้วยนะ 

ครับและผมได้ท าหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้าให้ชาวบ้านด้วยนะครับได้ท าหนังสือ
มาแล้วมีจ านวน 2 จุดด้วยกันซึ่งได้สร้างบ้านมาได้หลายปีแล้วครับยังไม่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้เลย เขาพ่วงไฟฟ้าจากบ้านคนอ่ืนซึ่งไกลมาก มีความเดือดร้อน
มากครับ 

นายถวิล อุดมไชย            ผมขอสอบถามท่านนายก 2 เรื่องด้วยกันครับ 
ส.อบต.เขต.10               1.เรื่องขยายเขตไฟฟ้าเมื่อไหร่จะด าเนินการ 
                                 2.เรื่องการเข้าเวรยามช่วง 22.00-04.00 น. บ้านหนองหว้าเอนหมู่ที่10  
                                 คนเข้าเวรยามน้อยมากมีแนวทางอย่างไรในการเข้าเวรยามครับ 
นายศุกฤษณพงษ์ ศิริศักดิ์   ในการขยายเขตไฟฟ้าให้ส่งหนังสือมาทุกหมู่บ้านครับและจะด าเนินการโดยการ 
นายกอบต.                    ประชุมว่าหมู่บ้านไหนจ าเป็นเดือนร้อนมากครับจะได้ด าเนินการให้ก่อน และในปี 
                                 ต่อไปจะได้มีการตั้งงบประมาณไว้อีกเพ่ือจะได้ท าการขยายเขตไฟฟ้า ในการเข้า 
                                 เวรยามเป็นเรื่องของก านันผู้ใหญ่บ้านครับเรามีหน้าที่อุดหนุนท าตามนโยบายนาย 
                                 อ าเภอครับที่ให้ท่านประธานออกหนังสือแจ้งสมาชิกให้อยู่เวรยามร่วมกับผู้น าหมู่ 
                                 บ้านเพราะสมาชิกอบต.จะได้เข้าเวรยามร่วมกับผู้น าหมู่บ้านครับ 
นายบุญส่ง  ไลนอก          ผมขอสอบถามบ้านดอนคนทา หมู่ที่ 3 สามารถขอโครงการขยายเขตไฟฟ้าได้ไหม 
ส.อบต.เขต.3 
นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์   ท าหนังสือขอมาเลยครับจะได้ประชุมพิจารณาความเดือดร้อนครับและจะได้ท า 
นายกอบต.                    และจะต้องอุดหนุนไฟฟ้าบัวใหญ่ก่อน ไฟฟ้าบัวใหญ่จะมาด าเนินการให้เมื่อ อบต. 
                                 อุดหนุนเงินไปให้ ขอให้ทุกหมู่บ้านท าหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้ามานะครับ 
 

/นางลัดดา... 
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นางลัดดา โสวะ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสภาองค์ 
ประธานสภาอบต.           การบริหารส่วนต าบลขุนทอง      
                             
ปิดประชุม                  15.30 น. 
 

 
.......เชิดพงษ์             ปลั่งกลาง......ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายเชิดพงษ์             ปลั่งกลาง) 

                           เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
 
   .......บุญส่ง      ไลนอก......ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
             (นายบุญส่ง      ไลนอก) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓  
 
    

    ........บุญจันทร์        ประภาการ.......ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
   (นายบุญจันทร์        ประภาการ) 

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 
 
 

......ชัยรัตน์             พาบุดดา......ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชัยรัตน์             พาบุดดา) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 
 

..........ถวิล               อุดมไชย....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายถวิล               อุดมไชย) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 
 

.........สุพิศ      แพนไธสง.......ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสุพิศ      แพนไธสง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 
 
.......ลัดดา     โสวะ.....ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  
(นางลัดดา     โสวะ)                                                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 



 
 


